



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๒)
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๒) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๒) มีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทความพิการ	สาขาวิชา
๑	นางสาวปิยธิดา สาครรัตน์	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๒	นางสาวปริญาดา มาตย์สาลี	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๓	นายณรงค์ฤทธิ์ โคกกลาง	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๔	นางสาวสุทธิดา เทพวงศ์	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๕	นายศรัณณ์ สีลา	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๖	นางสาวเยาวลักษณ์ มังคละวงศ์	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๗	นางสาวกัญต์ฤทัย กวีวัฒน์	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๘	นางสาวนันต์ดา พิมพ์ยม	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๙	นายพันศักดิ์ เปรมชัยวรกุล	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๑๐	นางสาวดวงกมล เวียงยศ	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน

รายชื่อผู้ที่ สำรองการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จำนวน ๕ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทความพิการ	สาขาวิชา
๑	นายธนภัทร มั่งมุล	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๒	นายปิ๊ป ตั้งไพศาล	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๓	นางสาวชลิตา โตบัว	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๔	นางสาวกัศรินทร์ ศรีสมบูรณ์	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน
๕	นายนพรุจ วรเดช	ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	การจัดการสำนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเชาวฤทธิ์ คำพ่าย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน